

# Tiếp năng lượng cùng người lao động sẵn sàng bứt phá trong công việc

10:57 14/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng tính chất công việc yêu cầu thể lực cao, người lao động làm việc tại công trường nếu không có sức khỏe tốt thì khó mà đảm bảo chất lượng công việc. Nước tăng lực Number 1 là thức uống quen thuộc đồng hành cùng nhiều người lao động tại đây.**

Đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, những âm thanh tại các công trường đã bắt đầu rộn rã từ tiếng khởi động máy móc thiết bị cho đến tiếng thảo luận công tác thi công đầu ngày. Bóng dáng anh em công nhân dần phủ kín các góc công trường, sẵn sàng bắt đầu cho một ngày làm việc đầy năng lượng.

Từ Bến Tre lên TP. HCM làm việc, anh Văn Khiêm gắn bó công việc giám sát đã hơn 5 năm. Đối với anh, công việc này mang đến thu nhập tốt và ổn định để anh có thể lập nghiệp tại thành phố nhưng cũng có nhiều khó khăn và vất vả riêng. “Tiến độ và chất lượng là hai tiêu chí hàng đầu của công trường. Anh em kỹ sư, công nhân phải chuẩn bị sức khỏe tốt để chịu được cái nắng cái gió nơi đây cũng như chịu được nhiệt deadline dự án đưa ra.” anh Khiêm chia sẻ.



*Người lao động làm việc tại công trường thường đối diện với sự khắc nghiệt của thời tiết*

Trong thời gian triển khai dự án, người lao động phần lớn sẽ làm việc trực tiếp tại các công trường ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với máy móc và vật liệu xây dựng. Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng tính chất công việc yêu cầu thể lực cao, nếu không có sức khỏe tốt, mệt mỏi và đuối sức là tình trạng chung mà họ có thể gặp phải. Điều này không chỉ làm giảm hiệu suất làm việc, chất lượng và tiến độ dự án mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động về lâu dài.

Nắng nóng cùng tần suất liên tục di chuyển ngoài công trường kiểm soát từng hạng mục thi công cũng chính là thử thách lớn đối với anh Khiêm những năm đầu làm việc. “Mình còn nhớ thời gian đầu mới ra công trường giám sát, không ít lần muốn bỏ cuộc giữa chừng. Thời tiết thì nắng nóng khắc nghiệt trong khi các hạng mục thi công đều cần ra hiện trường kiểm tra trực tiếp một cách cẩn thận. Mồ hôi ngày nào cũng ướt đẫm cả áo, năng lượng mới giữa ngày đã gần như cạn kiệt” anh Khiêm nói.



*Những giải pháp bổ sung năng lượng ngay tức thì sẽ giúp người lao động đảm bảo hiệu suất làm việc*

Chia sẻ cách bản thân vượt qua giai đoạn thử thách và khó khăn trong công việc, anh Khiêm cho biết “năng lượng và sự tập trung đóng vai trò vô cùng quan trọng với công việc tại công trường. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng chất lượng dự án mà còn đến sự an toàn trong lao động. Đó là lý do mình lựa chọn nước tăng lực Number 1 như một giải pháp bổ sung năng lượng và duy trì tỉnh táo, hỗ trợ công việc mỗi ngày”.

Được biết, đây là thức uống quen thuộc với nhiều anh em lao động tại công trường, không chỉ giải khát nhanh chóng mà nước tăng lực Number 1 còn nổi bật với khả năng bổ sung năng lượng và lấy lại sự tỉnh táo ngay tức thì. Giữa cái nắng cái gió khắc nghiệt nơi công trường, một chai nước tăng lực Number 1 cùng chiếc bình đồ đầy đá như xua đi sự mệt mỏi, nạp thêm năng lượng làm việc cả ngày dài cho người lao động, cảm giác sảng khoái sau khi uống còn thúc đẩy tinh thần tập trung một cách hiệu quả.

Ngoài thức uống hỗ trợ bổ sung năng lượng và lấy lại tỉnh táo, anh Khiêm chia sẻ thêm các giải pháp chống nắng cũng vô cùng quan trọng. Quần áo cách nhiệt tốt cùng nón bảo hộ cũng là cách hiệu quả để người lao động vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết. Điều này còn giúp họ đảm bảo

an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công.



*Nước tăng lực Number 1 là người bạn đồng hành quen thuộc với anh em làm việc tại các công trường*

Để có được những tòa nhà hay dự án thành hình rực rỡ, dù trong cái nắng chói chang của mùa hè hay cái lạnh ẩm ướt của những ngày mưa, thanh âm lao động và năng lượng làm việc tại những công trường vẫn luôn tràn đầy. Sự khắc nghiệt của thời tiết và sự vất vả của môi trường làm việc chưa bao giờ làm vơi đi nhiệt huyết và nỗ lực của mỗi người.

Với anh Khiêm và anh em lao động gắn bó với công việc nơi công trường, nỗ lực góp phần mang lại sự thành công của mỗi dự án là ưu tiên hàng đầu bởi đó cũng chính là nỗ lực từng bước biến ước mơ của riêng họ thành hiện thực. Đó có thể là ước mơ về phát triển năng lực, thăng tiến trong công việc hay đơn giản chỉ là đảm bảo thu nhập để có thể chăm lo cho gia đình một cách đầy đủ. Trên hành trình hiện thực hóa ước mơ đó, nước tăng lực Number 1 luôn đồng hành tiếp năng lượng, cùng người lao động tự tin khẳng định giá trị và năng lực tốt nhất của bản thân.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tiep-nang-luong-cung-nguoi-lao-dong-san-sang-but-pha-trong-cong-viec>

